

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 13-19 มีนาคม 2562

ไทย จับมือสมาชิก WTO กดดันอินเดีย ยกเลิกมาตรการอุดหนุนส่งออกข้าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกข้าวไทยได้หารือกับผู้ส่งออกข้าวเวียดนามในการทำให้หนังสือให้รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศ ยื่นประท้วงประเทศอินเดีย จากกรณีที่รัฐบาลอินเดียอุดหนุนการส่งออกข้าว 5 % โดยให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ส่งออกข้าวหลายชนิด เช่น ข้าวกล้อง ข้าวหนึ่ง ข้าวหัก ในอัตรา 5% ของราคาส่งออก เพื่อจูงใจให้ส่งออกมากขึ้น ถือว่าไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า เนื่องจากผู้ส่งออกข้าวของอินเดียสามารถส่งออกข้าวในราคาต่ำได้ เพราะมีรัฐบาลให้ความช่วยเหลือ หากภาครัฐและเอกชนไม่ร่วมกันกดดัน จะทำให้ไทยส่งออกข้าวได้ลำบาก

“ผู้ส่งออกของไทย และเวียดนาม ได้หารือกันแล้ว และเห็นว่า การอุดหนุนของรัฐบาลอินเดีย ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน แม้ว่าอินเดียอ้างว่าไม่ขัดต่อระเบียบขององค์การการค้าโลก (ดับบลิวทีโอ) อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทยก็ได้ทำเรื่องไปยังกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้หาแนวทางแก้ปัญหาแล้ว ซึ่งคงต้องรอพิจารณาว่า จะผิดกฎระเบียบของดับบลิวทีโอหรือไม่ และภาครัฐจะยื่นประท้วงอินเดียในเรื่องนี้ได้หรือไม่”

ด้านนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้ ไทยได้ร่วมกับสมาชิกดับบลิวทีโอหลายประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหประชาชาติของอินเดียเรื่องการอุดหนุนส่งออกข้าว ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.61-25 มี.ค.62 ในการประชุมคณะกรรมการเกษตรสมัยสามัญ ของดับบลิวทีโอ ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยอินเดียชี้แจงว่า มาตรการดังกล่าวเป็นการอุดหนุนการส่งออก เพื่อลดต้นทุนการตลาด และค่าขนส่งในประเทศ ถือเป็น การอุดหนุนการส่งออก ที่ยกเว้นให้ประเทศกำลังพัฒนาทำได้ อีกทั้งอินเดีย แจงว่า จะใช้เป็นมาตรการชั่วคราว ไม่มีแผนต่ออายุมาตรการ หลังจะหมดอายุในเดือนมี.ค. 62

“กระทรวงจะติดตามการใช้มาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากอินเดียยังคงใช้มาตรการต่อไป จะขอหารือกับอินเดีย และจะร่วมกับสมาชิกอื่น ผลักดันอินเดียให้ยกเลิกมาตรการ ในเบื้องต้น ในความตกลงเกษตรของดับบลิวทีโอ รัฐบาลไม่สามารถให้การอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตรได้ หากไม่ได้แจ้งสงวนวงเงินที่จะใช้ดำเนินการ ส่วนประเทศกำลังพัฒนา สามารถอุดหนุนการส่งออกได้ แต่ต้องเป็นการอุดหนุนที่ให้เพื่อลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ปรับปรุงคุณภาพ และเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าออก”

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

กรม.อนุมัติต่ออายุบันทึกความตกลงซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย-ฟิลิปปินส์อีก 2 ปี

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก 2 ปี คือ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 โดยการแลกเปลี่ยนหนังสือ (Exchange of Notes) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เสนอการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ 2 ปีดังกล่าวตามข้อเสนอของฝ่ายฟิลิปปินส์

สำหรับการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ในครั้งนี้เป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ล่าสุดที่ได้หมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบันทึกความตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือกำหนดปริมาณการซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของตลาดสถานการณ์ผลิตและปริมาณข้าวของแต่ละประเทศ และราคาตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขายจริงในขณะนั้น โดยตั้งแต่ปี 2557-2561 รัฐบาลฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทยแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ปริมาณรวม 1.1 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 499 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16,674 ล้านบาท)

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ก.พาณิชย์ ชูแคมเปญ Think RICE, Think THAILAND สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวไทยในตลาดโลก

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศได้จัดทำโครงการสร้างศักยภาพทางการตลาดสินค้าข้าว เพื่อขยายโอกาสการส่งออกข้าวไทยในตลาดโลก ภายใต้แคมเปญ "Think RICE, Think THAILAND : We Serve the Best Quality Rice to the World." เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในตลาดโลก และสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องภาพลักษณ์และคุณสมบัติที่ดีของข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย กระตุ้นความต้องการใช้พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการขยายข้าวในเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Valued Creation) และสร้างโอกาสในการส่งออกข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยไปสู่ตลาดโลกเพิ่มมากขึ้น

แคมเปญนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของข้าวไทย ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทย มาตรฐานข้าวไทย ตลอดจนการนำข้าวมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ตลอดจนให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และสร้างการจดจำโดยจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสารคดีสั้น จำนวน 7 เรื่อง 8 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ จีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สเปน อาหรับ และภาษาไทย พร้อมทั้งนำเสนอบทความและบทสัมภาษณ์ จำนวนกว่า 30 เรื่อง ผ่านสื่อออนไลน์กว่า 100 เว็บไซต์ทั่วโลก รวมถึง YouTube และ Facebook : Think Rice Think Thailand รวมถึงเผยแพร่ทางนิตยสารชั้นนำของโลก อาทิ The Economist, What's on Dubai, Wine & Dine, New York Times Chinese และ Food Network ของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการจัดทำสัปดาห์พิเศษแนะนำเมนูที่ทำมาจากข้าวไทยผ่าน Asia Food Channel

"ยังได้คิกออฟแคมเปญด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อบนเครื่องบิน ได้แก่ สื่อ Inflight entertainment ในหลายๆ เที่ยวบินของการบินไทย ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พร้อมลงบทความในนิตยสารสวัสดิ์ และนิตยสาร Travel 3 Sixty ของสายการบินแอร์เอเชีย รวมถึงจอ LED ใน 14 สนามบินทั่วประเทศ หวังจะเก็ลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาต่อเครื่องและเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งผู้บริโภคต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย"

กระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญ Bloggers/Influencers จากแวดวงอาหาร/ท่องเที่ยว/สุขภาพระดับโลกมาเยือนประเทศไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกับข้าวไทยสัมผัสเมนูอาหารไทยสุดพิเศษตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารคาว น้ำซุบ เครื่องปรุงรส และขนมหวานโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวและอาหารไทยซึ่งสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก โดย Bloggers/Influencers เขียนรีวิวผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยผ่านช่องทางออนไลน์ให้กว้างขวางไปสู่ตลาดโลกอีกทางหนึ่งด้วย

น.ส.ชุติมา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเทรนด์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งข้าวไทยสามารถตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ข้าวไทยมีหลากหลายพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการมากมาย อาทิ ข้าว

กล้องงอก ที่มี กาบยา ช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง และความจำเสื่อม ข้าวไรซ์เบอร์รี่ มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แพนทิน รวมถึงธาตุสังกะสีและฟอสเฟต ข้าวสาลีเหล็กมีปริมาณธาตุเหล็กสูง ซึ่งพบว่าการส่งเสริมให้ผู้ที่มีการพร่องธาตุเหล็กรับประทานข้าวสาลีเหล็กจะช่วยให้ระดับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีข้าว กข43 ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมประชาสัมพันธ์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศในขณะนี้ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นข้าวขาว พันธุ์ที่มีค่าการแตกตัวเป็นน้ำตาลน้อยและมีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ คาร์โบไฮเดรตของข้าวมีลักษณะที่ทนต่อการย่อยได้ดีกว่าข้าว อมิโลสต่ำพันธุ์อื่น ถือเป็นข้าวทางเลือกของผู้ใส่ใจสุขภาพและเข้ากับวิถีคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี

ปัจจุบันรัฐบาลยังได้มีนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ สนับสนุนการให้ชาวนาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานด้านสุขอนามัย เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคในตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่สารเคมีอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาต่อยอดข้าวไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและใส่ใจในสุขภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ อาหารพร้อมรับประทาน ในรูปแบบถ้วย/ซอง/กระป๋อง ซุปข้าวพร้อมรับประทาน โจ๊กข้าวกล้อง ซีเรียลบาร์ อาหารเพื่อสุขภาพ อย่างเช่น น้ำนมข้าวออร์แกนิก น้ำมันรำข้าวสกัดเย็น ผงข้าวกล้องสกัดพร้อมขงดื่ม อาหารเสริมจากน้ำมันรำข้าว

รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมข้าวของโลก อาทิ เครื่องสำอาง ในรูปแบบครีมบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดจากสเต็มเซลล์ข้าว เซรั่มข้าว แชมพู/ครีมอาบน้ำผสมสารสกัดจากข้าวสังข์หยด ผงล้างหน้าจากข้าว สบู่ข้าว และ วัสดุทางการแพทย์ แผ่นห้ามเลือดจากแป้งข้าว วัสดุแปะแผลจากเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากข้าว ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้กว่า 2 พันเท่า

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

“พาณิชย์”ลุยจุด GI ในต่างประเทศอีก 5 สินค้า หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม ป้องกันการละเมิด

น.ส.วันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ในปี 2562 กรมฯ มีแผนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในต่างประเทศจำนวน 5 สินค้า ที่ประเทศจีน 2 สินค้า ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และทุเรียนปราจีน และที่มาเลเซีย 3 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง เพราะสินค้าเหล่านี้ ได้รับความนิยมนับเป็นอย่างมากในตลาดจีนและมาเลเซีย จากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย และได้ทดลองบริโภคสินค้าเหล่านี้ ทำให้รู้จักสินค้ามากขึ้น จึงต้องไปจดทะเบียนคุ้มครองไว้ก่อน เพื่อช่วยส่งเสริมสินค้า GI ที่จะไปจำหน่ายในอนาคตและป้องกันปัญหาการละเมิดที่อาจจะเกิดขึ้น

“อย่างมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ดังถึงขนาด มีล้งชาวจีนมารับซื้อถึงแหล่งผลิต และมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนสินค้าข้าว ที่นำไปจดในมาเลเซีย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตลาดมีความต้องการเพิ่มขึ้น จึงต้องหาทางจดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าข้าวที่เป็น GI ของไทย และยังเป็นไปตามนโยบายของน.ส.ชุติมา บุญยประภัศร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการให้กรมฯ จด GI สินค้าข้าวในตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดีที่เป็น GI ของไทย” น.ส.วันเพ็ญกล่าว

น.ส.วันเพ็ญกล่าวว่า ปัจจุบัน กรมฯ ได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียน GI ในตลาดต่างประเทศได้แล้ว 7 สินค้า ได้แก่ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ที่สหภาพยุโรป (อียู) ฝ่าไหมย กดอกลำพูน ที่อินเดีย และอินโดนีเซีย เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน ที่เวียดนาม ซึ่งสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เหล่านี้ ปัจจุบันสามารถเข้าสู่ตลาดข้างต้นได้ดีขึ้น ผู้บริโภคให้การยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ช่วยสร้างรายได้ ให้กับผู้ผลิตมากขึ้น

ทั้งนี้ ยังมีสินค้า GI ที่รอการพิจารณาขึ้นทะเบียนในต่างประเทศอีก 9 สินค้า ได้แก่ ญูปุ่น 3 สินค้า คือ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง สับปะรดห้วยมุ่น จีน 3 สินค้า คือ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และส้มโอทับทิมสยามปากพนัง เวียดนาม 2 สินค้า คือ มะขามหวานเพชรบูรณ์ และลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง และ กัมพูชา 1 สินค้า คือ กาแฟดอยตุง ซึ่งกรมฯ คาดว่าน่าจะได้รับการจดทะเบียนในเร็ว ๆ นี้

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ปิดจ๊อบโลสติกส์ข้าวรัฐจํานำ ขง “นบข.” เคลียร์ 1 ล้านตันค้างท่อ

นางมนัสสินิตย์ จิรวัดณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และบริหารจัดการข้าว (นบข.) 29 มี.ค.นี้ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เบื้องต้นทางกรมเตรียมนำเสนอผลการ ระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลทั้งหมด รวมไปถึงปริมาณข้าวที่ยังคงเหลือจากกรณีต่าง ๆ เช่น ไม่มารับมอบ เป็นต้น ซึ่งมีจำนวนไม่มากแล้ว เป็นข้าวสำหรับการบริโภค

“แม้ว่าปริมาณข้าวจะเหลือไม่มากไม่มีนัยสำคัญ แต่กรมต้องรายงานผลสรุปตามขั้นตอนเพื่อความโปร่งใส โดยข้าวที่เหลือซึ่งเป็นข้าวเพื่อการบริโภคซึ่งคุณภาพอาจจะลดลง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ นบข.จะดำเนินการ อย่งไร”

สำหรับการระบายครั้งสุดท้ายดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งเป็นข้าวที่ระบายเข้าสู่ อุตสาหกรรมโดยดำเนินการระบายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ภาพรวมการระบายข้าวภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 ปริมาณ 16.91 ล้านตัน โดยเปิดประมูลไปทั้งสิ้น 32 ครั้ง สามารถขายได้ทั้งหมดแล้วคิดเป็นมูลค่า 146,176 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับตัวเลขผลการระบายข้าวของรัฐบาลชุดก่อน ที่เปิด ระบายปริมาณ 0.85 ล้านตัน รวมการระบาย 17.76 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ยังมีตัวเลขส่วนต่างทางบัญชีปริมาณ 9.4 แสนตัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

“ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปผลได้ต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อหาข้อสรุป เบื้องต้นอาจจะนำประเด็นดังกล่าว เข้าหารือในที่ประชุม นบข.ด้วย เพื่อหาข้อสรุปการดำเนินการต่อไป”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

"คู่แข่ง-บาทแข็ง" รุมทุบ! จ่อหดเป้าส่งออก "ข้าว"

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ทางสมาคมจะมีการ ประเมินสถานการณ์ส่งออกข้าวอีกครั้งในช่วงกลางปีนี้ ซึ่งอาจจะปรับลดเป้าส่งออกลง จากเดิมตั้งไว้ที่ 9.5 ล้านตัน คาดเป้าใหม่จะต่ำกว่า ผลจากเวลานี้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งชั้น 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน จากเงินบาทที่ แข็งค่ามากกว่าสกุลเงินของคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น เวียดนาม อินเดียโดย เมื่อปี 2561 เงินรูปของอินเดียอ่อนค่าลง 10% ขณะที่ ปีนี้รัฐบาลอินเดียได้ออกมาตรการอุดหนุนเอกชนที่ส่งออกข้าวอีก 5% ของราคาข้าว เท่ากับว่า ราคาข้าวของ

อินเดียถูกลง 15% ประเด็นนี้เอกชนไทยได้เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังองค์การการค้าโลก (WTO) ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างดำเนินการ

ส่วนเวียดนาม ซึ่งมีปัญหาการเมืองกับจีน ทำให้การส่งออกข้าวของเวียดนามไปจีนชะงักไปกว่า 2 ล้านตัน เป็นผลให้เวียดนามหันหาตลาดอื่น ผู้ซื้อบางส่วนหันไปซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้น เพราะปัจจุบัน ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 345 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนข้าวไทยอยู่ที่ 375-380 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน หรือ แพงกว่า 40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ประกอบกับเงินเองเริ่มหันมาส่งออกข้าวเองมากขึ้น จากที่มีสต็อกข้าวกว่า 100 ล้านตัน ดังนั้น จะเห็นว่า ตลาดที่ไทยส่งออก ไม่ว่าจะเป็น ตลาดฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย แอฟริกา ถูกคู่แข่งแย่งตลาดไป

สำหรับการส่งออกข้าวไทยช่วงไตรมาสแรกปีนี้ ส่งออกได้แล้ว 2.3 ล้านตัน โดยเดือน ม.ค. ส่งออกได้ 9 แสนตัน, ก.พ. 7 แสนตัน และ มี.ค. คาดว่าจะส่งออกได้ 7 แสนตัน ทั้งนี้ เนื่องจากออร์เดอร์ใหม่ ๆ น้อยลง และล่าสุด การเจรจาซื้อขายข้าวหุงสุกไทย-จีน ในแสนตันที่ 8 ต้องชะลอไปก่อน เนื่องจากตกลงเรื่องราคากันไม่ได้ โดยที่ไทยเสนอไปอยู่ที่ 420 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

"เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นทุก 1 บาทต่อดอลลาร์ ราคาข้าวของไทยจะแพงขึ้น 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยากให้รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลอย่างจริงจัง"

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

'พาณิชย์' ดันข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยเจาะตลาดไฮเอนด์

นางสาวชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าต่างประเทศมีกำหนดนำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ณ ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง ระหว่างวันที่ 17 – 22 มีนาคม 2562 โดยจะนำผู้ประกอบการข้าวไทย อาทิ กลุ่มสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทย ไปจับคู่ธุรกิจกับผู้นำเข้าที่มีศักยภาพของสิงคโปร์และฮ่องกง เพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการค้าข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยให้สามารถเข้าสู่ตลาดดังกล่าวได้โดยตรง ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ ได้นำข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยเข้าร่วมจัดแสดงเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องภาพลักษณ์และคุณสมบัติที่ดีของข้าวไทย รวมทั้งแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ สิงคโปร์และฮ่องกงเป็นตลาดนำเข้าข้าวที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อสูง โดยข้าวไทยสามารถครองตลาดเป็นอันดับ 1 ทั้งในตลาดสิงคโปร์และฮ่องกง ประกอบกับผู้บริโภคของทั้ง 2 ประเทศให้ความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีชนิดอื่นๆ นอกจากข้าวหอมมะลิไทยที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลกแล้ว ยังส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดดังกล่าวได้อีกด้วย

"ปัจจุบัน พบว่า กลุ่มผู้บริโภคชาวสิงคโปร์และฮ่องกงมีแนวโน้มที่จะเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งข้าวไทยสามารถเป็นทางเลือกและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้รักสุขภาพได้เป็นอย่างดี เนื่องจากข้าวไทยมีหลากหลายพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น ข้าวกล้อง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และล่าสุดยังมีข้าว กข 43 ซึ่งรัฐบาลให้การส่งเสริมประชาสัมพันธ์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศในขณะนี้ รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อรองรับความต้องการผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่สารเคมีอีกด้วย และมั่นใจว่าการเดินทางไปจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมี

ช่องทางในการขยายตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งได้นำเสนอข้าวคุณภาพดีชนิดใหม่ๆ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยของ ไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่รักสุขภาพซึ่งเป็นกระแสนิยมในตลาดทั่วโลกในปัจจุบันให้เป็นที่รู้จักเพิ่ม มากขึ้น”

สำหรับสถิติการส่งออกในปี 2561 ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงปริมาณ 0.18 ล้านตัน มูลค่า 6,272 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน 15.74% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 16.67% สำหรับการส่งออกไปสิงคโปร์ มีปริมาณ 0.10 ล้านตัน มูลค่า 3,290 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากปีก่อน 15.40% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 6.82% ซึ่งหวังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นยอดขายข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยได้เป็นอย่างดี

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

xx

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงตัวอยู่ในระดับ 355 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่รัฐบาล ยังคงมีมาตรการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ในช่วงที่ผลผลิตข้าวฤดูหนาวในพื้นที่ราบลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงกำลังออกสู่ตลาด เป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงสุดในช่วงนี้

สมาคมอาหารเวียดนาม (the Vietnam Food Association) คาดว่าในปีนี้ประเทศอริักจะซื้อข้าวจาก เวียดนามประมาณ 300,000 ตัน หลังจากที่ได้ตกลงซื้อไปแล้วประมาณ 120,000 ตัน เมื่อเร็วๆนี้ ขณะที่ประเทศ มาเลเซียก็ได้ตกลงซื้อข้าวขาว 5% อีก 25,000 ตัน

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้กล่าวย้ำเตือนถึงเป้าหมายการส่งออกข้าวจำนวน 1 ล้านตัน ที่กัมพูชา ยังไม่สามารถจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวให้สำเร็จในปีที่ผ่านมา โดยในระหว่างการประชุมหารือประจำปีกับกระทรวง เกษตร ป่าไม้ และประมง นายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้กล่าวว่า ต้นทุนการผลิตข้าวในกัมพูชายังอยู่ในระดับสูง และ เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงเกษตร กระทรวงทรัพยากรน้ำ และกรมอุตุนิยมวิทยา ทำ หน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายการผลิตข้าว

ในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังกระตุ้นให้ทุกฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนข้าวกัมพูชา ผ่านการ ดำเนินการวิจัยและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับข้าวของท้องถิ่น รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เขายัง เรียกร้องให้ภาคเอกชนลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสนับสนุนการเกษตรเช่น ปุย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าปุ๋ย และช่วยเหลือเกษตรกรท้องถิ่นด้วย

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวน 52,861 ตัน ลดลง ประมาณ 11.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,625 ตัน ในเดือนมกราคม 2562 แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 10.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 47,809 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วยข้าว หอมเกรด Premium เช่น Phka Rumduol / Phka Malis จำนวน 26,820 ตัน ข้าวหอมอื่นๆ เช่น Senkraob, Neang Suay จำนวน 18,558 ตัน ข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 7,386 ตัน และข้าวหนึ่งเมล็ดยาวจำนวน 97 ตัน

ทั้งนี้ในช่วง 2 เดือนแรกของปี กัมพูชาส่งออกข้าวไปแล้ว 112,486 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 110,432 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง 2 เดือนแรก ประกอบด้วยข้าวหอมเกรด Premium เช่น Phka Rumduol / Phka Malis จำนวน 61,312 ตัน (ลดลง 3.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) ข้าวหอมอื่นๆ เช่น Senkraob, Neang Suay จำนวน 38,902 ตัน (เพิ่มขึ้น 44.1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) ข้าวขาวเมล็ดยาวจำนวน 10,417 ตัน (ลดลง 30.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) และข้าวหนึ่งเมล็ดยาวจำนวน 1,855 ตัน (ลดลง 60.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว)

สำหรับประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวไปในช่วง 2 เดือนแรกของปี ประกอบด้วยประเทศจีนมากเป็นอันดับหนึ่งจำนวน 43,452 ตัน (เพิ่มขึ้น 47.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) ประเทศฝรั่งเศส 13,438 ตัน (ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) ประเทศมาเลเซีย 6,945 ตัน (ลดลง 25.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 3,206 ตัน (ลดลง 40.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว) นอกจากนี้ยังส่งไปยังประเทศสเปน 2,603 ตัน และประเทศเยอรมนี 2,405 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2561 มีการส่งออกข้าวจำนวน 626,225 ตัน ลดลง 1.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 635,679 ตัน ในปี 2560 โดยส่งออกข้าวหอมทุกชนิด (Fragrant Rice) จำนวนรวม 493,597 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 79% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 25.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 394,027 ตัน ในปี 2560 ส่วนการส่งออกข้าวขาว (White Rice) มีจำนวน 105,990 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 17% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 32.34% เมื่อเทียบกับจำนวน 156,654 ตัน ในปี 2560 และข้าวหนึ่ง (Parboiled Rice) จำนวน 26,638 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 68.66% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,998 ตัน ในปี 2560

สำหรับตลาดส่งออกที่สำคัญ ในปี 2561 ประกอบด้วยตลาดสหภาพยุโรปจำนวน 269,127 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 43% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 2.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 276,805 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยตลาดอาเซียนจำนวน 102,946 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 16% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) เพิ่มขึ้น 100.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 51,325 ตัน ในปี 2560 ตลาดจีนจำนวน 170,154 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 27% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 14.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 199,857 ตัน ในปี 2560 และตลาดอื่นๆ จำนวน 83,998 ตัน (คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด) ลดลง 22.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 107,692 ตัน ในปี 2560

โดยในปี 2561 กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 170,154 ตัน ลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 199,857 ตัน ในปี 2560 ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 86,050 ตัน เพิ่มขึ้น 11.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 77,363 ตัน ในปี 2560 มาเลเซีย 40,861 ตัน เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 38,360 ตัน ในปี 2560 โปแลนด์ 23,142 ตัน ลดลง 47.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 44,023 ตัน ในปี 2560 เนเธอร์แลนด์ 26,714 ตัน ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 27,175 ตัน ในปี 2560 สหราชอาณาจักร 18,178 ตัน ลดลง 32.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,775 ตัน ในปี 2560 กาบอง 33,060 ตัน เพิ่มขึ้น 34.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 24,677 ตัน ในปี 2560 ส่วนประเทศอื่นๆที่กัมพูชาส่งออกในปี 2561 เช่น เวียดนาม 26,712 ตัน ไทย 23,816 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (Myanmar Rice Federation; MRF) ได้เชิญชวนให้บริษัทที่เป็นสมาชิกสมัครเข้าร่วมโครงการส่งออกข้าวภายใต้สัญญาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government; G2G) โดยบริษัทสมาชิกที่สนใจสามารถยื่นสมัครได้ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยบริษัทนั้นๆจะต้องแจ้งรายละเอียดที่ตั้งของคลังสินค้า ความสามารถในการเก็บ และชนิดข้าวที่ต้องการจะส่งออกด้วย นอกจากนี้ สหพันธ์กำลังพยายามที่จะช่วยเหลือสมาชิกในการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกด้วย

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมสองฝ่ายระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ (the Second China Myanmar Economic Corridor Forum) ที่มณฑลยูนนานของจีนเมื่อเดือนที่ผ่านมา ผู้แทนเจรจาของรัฐบาลเมียนมาได้ขอให้รัฐบาลจีนเพิ่มโควตานำเข้าข้าวจากเดิมปีละ 100,000 ตัน เป็น 400,000 ตัน ซึ่งได้มีการร่างข้อตกลงไว้แล้วแต่ยังไม่มีรายละเอียดที่เปิดเผยออกมา นอกจากนี้ทางการเมียนมาต้องการให้ทางการจีนปรับลดภาษีนำเข้าข้าวจากเมียนมาลงจากเดิมที่ประมาณ 60% เหลือเพียง 17-20% รวมทั้งขอให้มีการจัดสรรใบอนุญาตนำเข้าให้แก่เอกชนของจีนเพื่อนำเข้าข้าวจากเมียนมาด้วย

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

เว็บไซต์ขององค์การอาหารแห่งชาติ (the National Food Authority) รายงานข้อมูลผู้ที่ยื่นขออนุญาตนำเข้าข้าว (under the out-quota scheme) ล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562) มีจำนวน 278 ราย คิดเป็นปริมาณข้าว 1,601,756 ตัน โดยระบุแหล่งที่มาจากประเทศเวียดนาม ไทย เมียนมา ไต้หวัน เป็นต้น ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (the United States Department of Agriculture; USDA) ได้คาดการณ์ว่า ในปี 2019 นี้ ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 2.3 ล้านตัน

จากการที่กฎหมายภาษีข้าว (the Rice Tariffication Act) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา มีรายงานว่ากรมศุลกากร (the Philippines Bureau of Customs; BOC) ได้เตรียมที่จะปรับปรุงระบบการนำเข้าให้มีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ กรมการศุลกากรได้ออกแนวปฏิบัติชั่วคราวเกี่ยวกับบทบัญญัติบางประการของกฎหมายใหม่ เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มีกรอบระเบียบการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับ (the implementing rules and regulations; IRR) ของพระราชบัญญัติ (Republic Act ;RA) ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ในระดับเขตสามารถที่จะอนุญาตให้มีการปล่อยสินค้าได้ก่อนที่จะมีการออกระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวในขณะนี้จะต้องดำเนินการภายใต้ขั้นตอนพิธีการศุลกากรตามกฎหมายปัจจุบันไปก่อน อย่างไรก็ตาม กรมศุลกากรกำหนดให้ผู้นำเข้าทุกคนต้องมีใบอนุญาตนำเข้าด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (sanitary and phytosanitary import; SPSIC) จากสำนักงานอุตสาหกรรมพืช (the Bureau of Plant Industry) ก่อนการนำเข้า

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีจำนวนประมาณ 2.141 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 67 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) ต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 16.05% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.55 ล้านตัน ในเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 19.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.795 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.279 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 384.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.097 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 13.9% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 9.3 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นประมาณ 203.97% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.811 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.646 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 37.88% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 25.4 วัน) แต่ลดลงประมาณ 32.69% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.032 ล้านตัน ลดลง 5.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.087 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 48.22% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 32.3 วัน) และลดลง 17.25% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมีนาคม 2562 ยังคงมีแนวโน้มปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561)

ราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 19.40 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 374.43 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.77% จากช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.13 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 793.84 เหยียญรัฐต่อตัน เท่ากับช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 857.92 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.29% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 2.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.59 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 725.51 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลง 0.05% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 1.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 40.6 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 783.6 เหยียญรัฐต่อตัน ลดลงประมาณ 0.24% จากช่วงสัปดาห์ก่อน และเพิ่มขึ้นประมาณ 2.65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ผลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ คาดว่าจะมีประมาณ 4.62 ล้านตัน เท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงเล็กน้อยจากการพยากรณ์เมื่อเดือนมกราคมที่คาดว่าจะมีประมาณ 4.65 ล้านตัน ขณะที่คาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวในไตรมาสแรกจะมีประมาณ 7.218 ล้านไร่ และผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 619 กิโลกรัมต่อไร่ เท่ากับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 12 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 72,912 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain) จากสหรัฐอเมริกาจำนวนรวม 38,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 3 ล็อตๆ ละ 13,000 ตัน จำนวน 2 ล็อต กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 และอีก 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562 และข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain) จากประเทศใดก็ได้จำนวนรวม 34,912 ตัน แบ่งเป็น 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2562 และ 7,000 ตัน จำนวน 2 ล็อต กำหนดส่งมอบวันที่ 1 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 และอีก 7,000 ตัน และ 6,912 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 20 สิงหาคม – 30 กันยายน 2562

ทั้งนี้ ในการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA ครั้งที่ 11 ของปีงบประมาณ 2019 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 53,128 ตัน ผลปรากฏว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวทั้งหมด 53,128 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain) จากสหรัฐอเมริกาจำนวน 3 ล็อตๆ ละ 12,000 ตัน รวมเป็น 36,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน-20 สิงหาคม 2562 ข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain) จากไทยจำนวน 14,000 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2562 และระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2562 และข้าวเหนียวเมล็ดยาว (Glutinous long grain) จากไทยจำนวน 3,128 ตัน กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ซึ่งการประมูลครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประมูล 6 ราย โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 89,117 เยนต่อตัน หรือประมาณ 798 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 96,246 เยนต่อตัน หรือประมาณ 862 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคารวมภาษี)

กระทรวงเกษตร (MAFF) ประกาศผลการประมูลแบบ SBS จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP (CPTPP simultaneous buy and sell (SBS) tender) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 และ 15 มีนาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวน 1,800 ตัน ปรากฏว่ารัฐบาลได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 920 ตัน จากประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วยข้าวเมล็ดสั้นเต็มเมล็ด (whole brown non-glutinous short-grain rice) จำนวน 800 ตัน โดยราคาซื้อเข้าที่ 978-990 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกที่ 1,456-1,517 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหักเมล็ดสั้น (non-glutinous short-grain broken rice) จำนวน 120 ตัน โดยราคาซื้อเข้าที่ 708 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกที่ 1,033 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวเมล็ดยาวต้นฤดู (early Indica rice) ได้ 5,058 ตัน จากจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 500,792 ตัน โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,300 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 342.75 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ประเทศจีนมีการระบายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-27 ธันวาคม 2561 โดยได้มีการจัดประมูลขายข้าวออกไปได้แล้วประมาณ 8.5 ล้านตัน (ไม่รวมข้าวที่ประมูลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม)

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น ขณะที่ความต้องการข้าวจากประเทศค่อนข้างทรงตัว โดยข้าวขึ้น 5% อยู่ที่ 386-389 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับ 383-386 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ค่าเงินรูปีได้แข็งค่ามากที่สุดในรอบกว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ส่วนต่างรายได้ของผู้ส่งออกลดลง

ผู้ส่งออกข้าวอินเดียได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลขยายมาตรการอุดหนุนการส่งออกภายใต้โครงการ MEIS (the Merchandise Exports from India Scheme) ซึ่งให้เงินอุดหนุนเป็นแรงจูงใจ (incentive) แก่ผู้ส่งออกในอัตรา 5% ของมูลค่าส่งออก ซึ่งประกาศใช้มาตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 25 มีนาคมนี้ โดยผู้ส่งออกได้ขอให้รัฐบาลขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนมีนาคม 2020 เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผู้ส่งออกข้าวโดยเฉพาะข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาตีต่างได้รับผลกระทบจากโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบันได้กำหนดราคารับซื้อ (the minimum support price for paddy) ที่สูงมาก ทำให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นและผู้ส่งออกต้องไปแย่งซื้อข้าวเพื่อนำไปส่งออกในราคาที่สูงขึ้นประกอปกกับค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น ทำให้ผู้ส่งออกอินเดียไม่สามารถแข่งขันราคากับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ เช่น ปากีสถาน เมียนมา และเวียดนามได้ ส่งผลให้อินเดียสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในแอฟริกาให้กับคู่แข่ง

ทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวอินเดีย (The Rice Exporters Association) ระบุว่า จากการที่รัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนว่าจะขยายระยะเวลาของมาตรการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ส่งออกต่อไปหรือไม่นั้น ส่งผลให้ผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศต่างชะลอการสั่งซื้อข้าวในช่วงนี้ เพราะยังไม่มั่นใจว่าราคาข้าวของอินเดียจะไปในทิศทางใด

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า นอกจากการที่ผู้ส่งออกต้องการให้รัฐบาลจขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี จนถึงเดือนมีนาคมปีหน้านั้น พวกเขายังต้องการให้รัฐบาลเพิ่มการให้เงินอุดหนุนเป็น 10% ของมูลค่าส่งออกด้วย เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา ในช่วงที่รัฐบาลกำลังจะออกมาตราการให้เงินอุดหนุนการส่งออกนั้น ค่าเงินรูปีอยู่ที่ประมาณ 74 รูปีต่อ 1 เหรียญสหรัฐ แต่ในขณะนี้ค่าเงินรูปีได้แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 69.35 รูปีต่อ 1 เหรียญสหรัฐแล้ว

วงการค้าระบุว่า ในขณะนี้เมียนมาได้เสนอราคาขายข้าวหัก 25% ในระดับราคาประมาณ 295 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ปากีสถานและเวียดนามเสนอขายที่ระดับ 320 และ 330 เหรียญสหรัฐ ส่วนอินเดียต้องเสนอ

ราคาขายในระดับที่ไม่ต่ำกว่า 350 เหรียญสหรัฐฯ เพราะราคาข้าวในประเทศอยู่ในระดับที่สูงมากจึงไม่สามารถลดราคาลงไปแข่งกับประเทศอื่นได้

ทั้งนี้ องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEEDA) รายงานว่า ในช่วง 10 เดือนแรก (เมษายน 2018-มกราคม 2019) ปีงบประมาณ 2018/19 (เมษายน 2018-มีนาคม 2019) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 9.49 ล้านตัน ลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากการส่งออกข้าวไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น บังคลาเทศลดลงจากปีก่อนๆ มาก

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 55.92 พันล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นประมาณ 7.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 51.93 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 4.78% เมื่อเทียบกับจำนวน 58.73 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 35% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 40.1 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 20.449 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 18% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา แต่ลดลงประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 40.67 ล้านตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านๆ มา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 60.314 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 48.107 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 64.802 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 20.109 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 25% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.155 ล้านตัน ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.931 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2018/19 (ตุลาคม-กันยายน) อินเดียจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 114 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต Kharif จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในภาคใต้และภาคตะวันออกตามการพยากรณ์ของกระทรวงเกษตรของอินเดีย

ทางการส่งออกข้าวในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 12 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ก่อนหน้านี้ที่ 12.5 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าความต้องการข้าวอินเดียจากประเทศผู้นำเข้ารายประจำจะลดลง ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 มาจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2019 อินเดียส่งออกข้าวแล้วประมาณ 3.6 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับจำนวน 3.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ส่วนสต็อกข้าวสิ้นปีนั้น ในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 24.6 ล้านตัน เนื่องจากในปีนี้รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวตามโครงการของรัฐบาลได้มากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 มาจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2019 รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้แล้วประมาณ 35.41 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวน 29.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดว่าในปีนี้รัฐบาลจะจัดหาข้าวได้มากกว่า 40 ล้านตัน

กระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture and Farmer Welfare) พยากรณ์ว่าในปีการผลิต 2018/19 คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวและข้าวสาลีสูงเป็นประวัติการณ์ แม้จะคาดว่าในปีนี้ในช่วงฤดูมรสุมจะมีฝนตกน้อย อย่างไรก็ตาม

ตามในส่วนของธัญพืชชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด นั้นคาดว่าจะมีผลผลิตลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ผลผลิตธัญพืชรวมทุกชนิดมี ปริมาณลดลงประมาณ 2 ล้านตัน จากปีที่แล้ว

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรคาดว่าผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 115.6 ล้านตัน และข้าวสาลีจะมีประมาณ 99.1 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 8 ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าว 417,572 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 387,116 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 แต่ลดลง 15.69% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 ที่มีการส่งออกจำนวน 495,280 ตัน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ส่งออกข้าวบาสมาดิ 68,033 ตัน ลดลง 3.75% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2562 แต่เพิ่มขึ้น 24.79% เมื่อเทียบกับ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 349,539 ตัน ลดลง 17.68% เมื่อเทียบกับ เดือนมกราคม 2562 แต่เพิ่มขึ้น 5.09% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรก (กรกฎาคม 2561-กุมภาพันธ์ 2562) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2,500,162 ตัน ลดลงประมาณ 6.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,665,869 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 380,063 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 27.30% เมื่อเทียบกับจำนวน 298,559 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 2,120,099 ตัน ลดลงประมาณ 10.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,367,310 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 8 เดือนแรกอยู่ที่ 1,257.199 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 0.38% เมื่อเทียบกับ 1,261.991 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 361.671 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 14.83% เมื่อเทียบกับ 314.975 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และมูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 895.528 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 5.44% เมื่อเทียบกับ 947.016 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2017-มิถุนายน 2018) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2018/19 (พฤศจิกายน 2018-ตุลาคม 2019) คาดว่าปากีสถานจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 4.7 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2017/18 ที่มีประมาณ 7.5 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกข้าวในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 4 ล้านตัน เท่ากับในปี 2017/18 แต่เพิ่มขึ้นจากปี 2016/17 ที่มีการส่งออกประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ปากีสถานส่งออกได้มากขึ้นนั้น เป็นผลมาจาก

การที่ค่าเงินรูปีอ่อนค่าลง ประกอบกับข้าวบาสมาดิของอินเดียประสบปัญหาสารตกค้าง tricyclazole ในข้าวที่ส่งไป
ยังตลาดสหภาพยุโรป ทำให้เป็นโอกาสของข้าวบาสมาดิจากปากีสถาน

ที่มา Oryza.com

บังคลาเทศ

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ในปีการตลาด 2018/19 (พฤษภาคม-เมษายน) บังคลาเทศจะมีผลผลิตข้าวสารประมาณ 34.909 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 32.65 ล้านตัน ในปี 2017/18 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากมีการขยายพื้นที่เพาะปลูก

ทางด้านการนำเข้านั้น ในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 600,000 ตัน ลดลงจากจำนวน 3.562 ล้านตัน ในปี 2017/18 เนื่องจากคาดว่าอุปทานข้าวในประเทศจะมีจำนวนมากจากการที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนของปีการผลิต 2018/19 (พฤษภาคม - ธันวาคม 2018) บังคลาเทศนำเข้าข้าวประมาณ 4789,759 ตัน เป็นการนำเข้าโดยรัฐบาลประมาณ 85,140 ตัน และนำเข้าโดยเอกชน 404,619 ตัน

ทางด้านสต็อกข้าวสิ้นปีนั้น คาดว่าในปี 2018/19 จะมีประมาณ 1.767 ล้านตัน มากกว่าปี 2017/18 ที่มีประมาณ 1.6 ล้านตัน โดยเมื่อช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมที่ผ่านมา บังคลาเทศมีสต็อกข้าวประมาณ 1.15 ล้านตัน (จากการนำเข้าและจัดหาในประเทศ) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาถึงสองเท่า เนื่องจากมีการจัดหาข้าวจากเกษตรกรในประเทศได้เป็นจำนวนมาก

ด้านสถานการณ์ราคาข้าวนั้น ในช่วงเดือนธันวาคม 2018 ภาวะราคาข้าวมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า เนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศมีจำนวนมากซึ่งเป็นผลจากการที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวได้จำนวนมาก

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้า (Iraq's Trade Ministry) เปิดประมูลซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ (international tender) โดยเปิดรับข้อเสนอในวันที่ 26 มีนาคม 2562 และข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมานี้ สำนักข่าว Reuters รายงานว่าหน่วยงานรัฐพีซของอิรักได้ตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวนประมาณ 120,000 ตัน โดยใช้วิธีเจรจาซื้อตรงจากบริษัท Vinafood 1 ของเวียดนาม ทั้งนี้ อิรักไม่ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวจากต่างประเทศเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว โดยหันมาใช้วิธีการเจรจาซื้อตรงแทน ซึ่งเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมานี้ทางการอิรักได้เจรจาซื้อข้าวจากเวียดนามเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้การเปิดประมูลทั่วไปครั้งล่าสุดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ซึ่งทางการอิรักกำหนดซื้อข้าวอย่างน้อย 30,000 ตัน มีการเสนอราคาจากบริษัทต่างๆดังนี้ บริษัท Teriyaki เสนอข้าวอาร์เจนติน่า 2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน ราคา 564.70 \$/MT CIF บริษัท Saif เสนอข้าวอุรุกวัยราคา 575 \$/MT CIF 30,000 ตัน และข้าวปารากวัยราคา 610 \$/MT CIF 30,000 ตัน บริษัท ADM เสนอจากอาร์เจนติน่า 2 ล็อตๆละ 30,000 ตัน ราคา 562.75 \$/MT CIF และข้าวสหรัฐาราคา 633 \$/MT CIF 30,000 ตัน บริษัท VA Intl Trade เสนอข้าวอาร์เจนติน่า 30,000 ตัน ราคา 565.60 \$/MT CIF บริษัท Hanalico เสนอข้าวจากอุรุกวัย 60,000 ตัน ราคา 566.60 \$/MT CIF

ที่มา Oryza.com

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปปรับภาชนะนำเข้าข้าวกล้อง (husked or brown rice (non-basmati)) เพิ่มจากอัตราเดิมที่ 30 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 33.72 เหรียญสหรัฐ) เป็น 65 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 73.09 เหรียญสหรัฐ) โดยอัตราภาษีใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากข้อมูลของคณะกรรมการการค้าสหภาพยุโรป (the European Commission) ระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2018 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2019 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้องกว่า 265,824 ตันแล้ว ซึ่งเกินปริมาณที่กำหนดไว้ที่ 258,565 ตัน จึงต้องมีการปรับภาษีขึ้นเพื่อควบคุมการนำเข้า ซึ่งตามปกติสหภาพยุโรปจะมีการทบทวนอัตราภาษีนำเข้าข้าวปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือนของปีงบประมาณ) ในวันที่ 1 มีนาคม และ 1 กันยายนของทุกปี

ทั้งนี้ เจื่อนใจสำหรับการกำหนดภาชนะนำเข้าข้าวกล้องนั้นระบุว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน) หากปริมาณนำเข้าข้าวกล้องไม่เกิน 191,113 ตัน อัตราภาษีจะอยู่ที่ 30 ยูโรต่อตัน หากเกิน 191,113 ตัน แต่ไม่เกิน 258,565 ตัน อัตราภาษีจะอยู่ที่ 42.5 ยูโรต่อตัน และหากเกินกว่า 258,565 ตัน อัตราภาษีจะอยู่ที่ 65 ยูโรต่อตัน

สมาคมธัญพืชแห่งชาติของอิตาลี (The National Cerealists Association; ANACER) ได้เผยแพร่รายงานการส่งออกและนำเข้าข้าวในปี 2018 ซึ่งในปีที่ผ่านมาประเทศอิตาลีส่งออกข้าวประมาณ 713,840 ตัน มูลค่า 587.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงประมาณ 5% และมูลค่าลดลงประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 750,406 ตัน มูลค่า 602.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017

ทางการนำเข้าข้าวในปี 2018 นั้น มีประมาณ 180,218 ตัน มูลค่า 148.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 19% และมูลค่าลดลงประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 223,369 ตัน มูลค่า 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2017

ขณะที่สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-12 มีนาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 760,602 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 685,169 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 78,859 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 74,834 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 681,743 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.70% เมื่อเทียบกับจำนวน 610,336 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 มีนาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 21,580 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-12 มีนาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 144,950 ตัน ฝรั่งเศส 111,633 ตัน เนเธอร์แลนด์ 92,047 ตัน สเปน 67,345 ตัน อิตาลี 62,699 ตัน โปรตุเกส 56,382 ตัน โปแลนด์ 45,721 ตัน เยอรมนี 46,450 ตัน เบลเยียม 31,798 ตัน สาธารณรัฐเชค 24,416 ตัน บัลแกเรีย 18,512 ตัน สวีเดน 14,647 ตัน ลิทัวเนีย 7,982 ตัน ฮังการี 7,240 ตัน เดนมาร์ก 6,677 ตัน โรมานี 5,157 ตัน กรีซ 4,624 ตัน ออสเตรีย 3,497 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Countries; LDCs) เช่น กัมพูชาและเมียนมา ในช่วง 6 เดือนแรก (กันยายน 2018-กุมภาพันธ์ 2019) ของปีงบประมาณ 2018/19 มีจำนวนประมาณ 217,143 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีการนำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 123,623 ตัน เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 92,727 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่า การนำเข้าข้าวจากทั้งสองประเทศมีแนวโน้ม

ลดลง หลังจากที่สหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการภาษีนำเข้าข้าวจากทั้งสองประเทศในอัตรา 175 ยูโรต่อตัน (ในปีแรก) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-12 มีนาคม 2562 มีการส่งออก 129,885 ตัน ลดลง 31.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 189,510 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 108,979 ตัน ลดลงประมาณ 35.94% เมื่อเทียบกับจำนวน 170,132 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 20,907 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 19,378 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 มีนาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,532 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-12 มีนาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 67,319 ตัน โปรตุเกส 21,784 ตัน สเปน 16,543 ตัน กรีซ 11,240 ตัน บัลแกเรีย 3,337 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,460 ตัน โปแลนด์ 1,613 ตัน โรมานี 926 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมานี 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงาน ในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2019) บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 225,697 ตัน ลดลงประมาณ 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 324,873 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังประเทศ Venezuela จำนวน 75,098 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 42,206 ตัน, ประเทศ Gambia จำนวน 27,689 ตัน, ประเทศ Sierra Leone จำนวน 27,206 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 18,653 ตัน ประเทศ Angola จำนวน 5,394 ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 5,302 ตัน ประเทศ Cabo Verde จำนวน 1,641 ตัน ประเทศ Bolivia จำนวน 1,514 ตัน ประเทศ

Belgium จำนวน 1,502 ตัน ประเทศ Chile จำนวน 1,453 ตัน ประเทศ Panama จำนวน 676 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 7,071 ตัน

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 108% เมื่อเทียบกับจำนวน 870,268 ตัน ในปี 2017 โดยประเทศ Venezuela เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 620,567 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 218,564 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 121,205 ตัน, ประเทศ Gambia จำนวน 128,734 ตัน, ประเทศ Nicaragua จำนวน 114,394 ตัน, ประเทศ Sierra Leone จำนวน 112,344 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, ประเทศ Costa Rica จำนวน 64,940 ตัน ประเทศ Switzerland จำนวน 61,161 ตัน, ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 61,940 ตัน, ประเทศ Bolivia จำนวน 21,870 ตัน, ประเทศแอฟริกาใต้จำนวน 11,081 ตัน, และประเทศอื่นอีกประมาณ 186,350 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ทางการนำเข้าในช่วง 2 เดือนแรกของปี (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2019) บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 117,785 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 115,4710 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 69,196 ตัน ประเทศ Argentina จำนวน 24,725 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 21,628 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 1,164 ตัน ประเทศ Chile จำนวน 605 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 174 ตัน ประเทศไทย 125 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 168 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 842,888 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 598,799 ตัน Argentina จำนวน 122,188 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 107,581 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 6,967 ตัน ประเทศ Suriname จำนวน 3,750 ตัน ประเทศ Guyana จำนวน 1,585 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 1,574 ตัน เป็นต้น

สถาบันภูมิศาสตร์และสถิติแห่งบราซิล (The Brazilian Institute of Geography and Statistics; IBGE) พยากรณ์ว่าผลผลิตข้าวเปลือกในปี 2019 จะมีประมาณ 10.45 ล้านตัน ลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 10.575 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 9.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

ขณะที่ บริษัท Brazil's National Supply Company (Conab) คาดว่า ในปีการผลิต 2018/19 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.7 ล้านตัน ลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.1 ล้านตัน ในปี 2017/18 ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกคาดว่าจะมีประมาณ 11 ล้านไร่ ลดลง 11% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.5 ล้านไร่ในปี 2017/18

ก่อนหน้านี้ บริษัท Brazil's National Supply Company (Conab) คาดว่า ในปีการผลิต 2018/19 บราซิลจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.269 ล้านตัน ลดลงประมาณ 6.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 11.41 ล้านตัน ช่วงเดียวกันในปี 2017/18 ขณะที่พื้นที่เพาะปลูกมีประมาณ 11.85 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 3.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.325 ล้านไร่ ในปีก่อนหน้า ขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกในปี 2018/19 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 982 กิโลกรัมต่อไร่

ที่มา Oryza.com